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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก   
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1 / 2566   ประจำปี  พ.ศ. 2566 

วันที ่  28   เดือน   มีนาคม  พ.ศ.   2566    เวลา  09.30  น. 
ณ    ห้องประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงัลึก  อำเภอบ้านดา่นลานหอย  จงัหวดัสุโขทัย 

......................................................................................................  
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -    สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายศรีชัง มาชู ประธานสภา อบต.วังลึก   ศรีชัง มาชู  
๒ นายมานพ รักนาค รองประธานสภา อบต.วังลึก   มานพ รักนาค  
๓ นายนกเล็ก พรมสุข สมาชิกสภา อบต.วังลึก  หมู่ ๑ นกเล็ก พรมสุข  
๔ นายมานะ อบแก้ว สมาชิกสภา อบต.วังลึก  หมู่ ๒ มานะ อบแก้ว  
๕ นายคมสันต์   พรมวงษ์ สมาชิกสภา อบต.วังลึก  หมู่ ๓ คมสันต์   พรมวงษ์  
๖ นายประภาส สุขอ้น สมาชิกสภา อบต.วังลึก  หมู่ ๔ ประภาส สุขอ้น  
๗ นายสมชาย   เก็บนิล สมาชิกสภา อบต.วังลึก  หมู่ 6 สมชาย   เก็บนิล  
๘ นางสงคราม ทั่งโต สมาชิกสภา อบต.วังลึก  หมู่ ๕ สงคราม ทั่งโต  
9 นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์ ปลัด อบต.วังลึก  (เลขานุการ ฯ) ปาลิณีย์   ชัยพิริยดำรงค์  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -    สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสัญญา น้อยผล นายก อบต.วังลึก สัญญา น้อยผล  
๒ นายเถาวัลย์     นิ่มม่ัง รองนายก อบต.วังลึก เถาวัลย์      นิ่มมั่ง  
๓ นายไพบูลย์ อุ่นนุช รองนายก อบต.วังลึก ไพบูลย์ อุ่นนุช  
4 นายอนุสร   ประมูลสิน รองปลัด อบต.วังลึก อนุสร   ประมูลสิน  
5 น.ส.ธัญสิร ิ เล็กศิริ หัวหน้าสำนักปลัด ธัญสิริ เล็กศิริ  
6 นายสุธน เพริ้งจันทร์ ผอ.กองช่าง สุธน เพริ้งจันทร์  
7 นางสุทิพย์ กลิ่นขจร นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ สุทิพย์ กลิ่นขจร  
8 นางอรณิชา ชุล ี นักวิชาการศึกษา อรณิชา ชุล ี  
9 นายสมเกียรติ อ่วมปิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 สมเกียรติ อ่วมปิ่น  

10 นายอนันต์ ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 อนันต์ ทองจันทร์  
11 น.ส.สภุาภรณ์ เพ็งพี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 สุภาภรณ์ เพ็งพี  
12 นายมงคล ค้อมทอง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 มงคล ค้อมทอง  
13 นางพยนต์ แน่งน้อย ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 พยนต์ แน่งน้อย  
14 นายสุชิน เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  3 สุชิน เรืองศรี  
15 นางบุษริน บ่ายคล้อย ผอ.รพ.สต.วังลึก บุษริน บ่ายคล้อย  
16 น.ส.นภสัสร เนื่องกลิ่น เกษตรตำบลวังลึก นภัสสร เนื่องกลิ่น  

/17.... 



 ๒ 

ลำดับที่ ชื่อ   -    สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
17 นายชูชาติ เก็บนิล กำนันตำบลวังลึก ชูชาติ เก็บนิล  
18 น.ส.สิรวิรรณ พรมมี ผช.บันทึกข้อมูล สิริวรรณ พรมมี  
19 น.ส.ทิพวรรณ เขียวสีทอง ผช.งานบริหารงานทั่วไป ทิพวรรณ เขียวสีทอง  
20 น.ส.นุชนาฎ มัง่คั่ง ผช.งานพัฒนาชุมชน นุชนาฎ มัง่คั่ง  
21 น.ส.ชลธิชา สมอนาค ผช.งานบุคคล ชลธิชา สมอนาค  

เปิดประชุมเวลา   09.3๐    น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายศรีชัง  มาชู  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   กล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ฯ -   อำเภอแจ้งว่า อบต.วังลึก จะไดโ้ครงการถนนลูกรังงบอุทกภัย ประมาณ 1.9 ล้าน

บาท และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการจัดมวยการกุศล ช่วงท้ายจะให้รอง
เถาวัลย์ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา ฯ -  การรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 / 2566  ครั้งที่  2  เมื่อ

วันที่  14  กุมภาพันธ์   2566 
 

 -   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น  
พ.ศ.2537  ข้อ  33  วรรคสอง  การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดย
มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จึงขอให้ที่ประชุมสภา ฯ  ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภา ฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์   2566 

 ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภา ทุกท่าน  และขอมติที่ประชุมต่อไป 
 

มติที่ประชุม -  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ขอแก้ไขรายงานการประชุม   
 

เลขานุการสภา ฯ -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา จึงอาศัย
อำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2537  ข้อ  74  ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในการรับรองการประชุมสภา อบต.วังลึก  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2566  ครั้งที่  2   เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์   2566 

  โดยขอให้สมาชิกสภา ฯ  ยกมือ 
 

มติที่ประชุม -  มีสมาชิกสภา อบต.วังลึก  อยู่ในห้องประชุมสภา อบต.วังลึก  จำนวน  8  ท่าน  และ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังลึก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2566  
ครั้งที่  2   เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์   2566  ดังนี ้

  รับรองรายงานการประชุม  จำนวน     7    คน 
  ไม่รับรอง   จำนวน      -    คน 
 งดออกเสียง   จำนวน     1    คน 
 

 
 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง   เพื่อพิจารณา 
 

-  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)   ทบทวน  ครั้งที่  1 / 
2566 
 

นางสุทิพย์   กลิ่นขจร  -  ด้วย อบต.วังลึก  ไดด้ำเนินการจัดทำประชาคมทุกหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล  
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ     เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นและเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  สำหรับ อบต. ให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ทบทวนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   

-  ขอให้ที่ประชุมสภา ฯ  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน  
ครั้งที ่1 / 2566)  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติ....เห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน  
ครั้งที่ 1/2566  .... ด้วยจำนวนสมาชิกสภา ฯ  ทั้งหมด  8  คน  ผลการลงมติ  ดังนี้ 

  เห็นชอบ/อนุมัต ิ           จำนวน   7      คน 
  ไม่เห็นชอบ        จำนวน     -     คน 
  งดออกเสียง    จำนวน    1     คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นางบุษริน  บ่ายคล้อย -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก ได้ย้ายไปสังกัด อบจ.สุโขทัย และจะได้ 
ผอ.รพ.สต.วังลึก งบประมาณก่อสร้างโดม 3 ล้านบาท 
 

นางสุทิพย์  กลิ่นขจร -  โครงการของพลังงานจังหวัดจะใส่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้หมู่บ้านละ 2 โครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือขอปี 67 เป็นต้นไป แบบลากจูง  22,000 บาท และของประปาหมู่บ้านทุก

หมู่บ้าน 
 

นายอนุสร  ประมูลสิน - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เป็นการวางแผนในระยะยาว 
รองปลัด อบต. ปี 66 – 70  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง อบต.วังลึก ดำเนินการทุกปี อยากให้

กำหนดไว้ทุกปีหรือปีเว้นปี เพราะในแผนมีแต่ปี 66 /67  ปี 68 ,69 ,70  ไม่ค่อย
ได้กำหนดไว้ 

 

น.ส.ธัญสิร ิ เล็กศิร ิ -  อยากให้ อบต.ก่อสร้างอาคารใหม่ เพราะอาคารเก่าคับแคบ พนักงานเยอะภารกิจ 
หัวหน้าสำนักปลัด ถ่ายโอนก็เพ่ิมขึ้น 
 
 

นายสุธน  เพริ้งจันทร์ -  การประมาณการราคาในแผนพัฒนาจะเผื่อไว้และใช้แบบมาตรฐานราคาจึงสูงขึ้น 
ผอ.กองช่าง  ประปาหมู่ 5 ได้ขออนุญาตกรมทรัพย์ในการขุดบ่อบาดาลแล้วประมาณเมษายน 
 น่าจะอนุมติัการขุดบ่อจึงจะให้ผู้รับจ้างดำเนินขุดบ่อบาดาลได้ 

- งบอุทกภัยของอำเภอ ให้ยืนยันในการใช้งบต่อน่าจะได้งบประมาณครั้งนี้ 
 
 
 
 



 ๔ 
 

นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์ -  ประปามีปัญหาหลายที ่ หมู่ 7 ได้ข่าวว่าซัมเมอร์สไหม้  หากหมู่ไหนเดือดร้อน 
ปลัด อบต.วังลึก เรื่องน้ำแจ้งได้ที ่อบต.  และน้องจีนนักวิเคราะห์ จะย้ายไป ทต.บ้านสวน วันที่ 20  
 เม.ย. 2566 นี ้
 
กำนันชูชาติ เก็บนิล -  เห็นด้วยกับรองปลัด เฉพาะงบปี 66  ประมาณ 150 ล้าน คงทำไม่ได้ทั้งหมด

ส่วนของงานอำเภอ ป.เหมียว จะขอย้ายกลับมาอำเภอ พ่ีออดก็ไม่ค่อยจะดีผ่าตัดเข่า 
ส่วนงบอทุกภัย ได้พูดคุยกับอำเภอเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  เรื่องประปา ต้องคอยดูระบบ
กรองน้ำเพราะหินปูนเยอะ ถ้าท่อ 2 นิ้วจะตันไวมาก มีกรองดักหินปูนจะดี 

 
 

รองเถาวัลย์  นิ่มมั่ง -  ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดมวย อปพร./ชรป. เพ่ือหารายได้ไว้ใช้ใน
กิจการ อปพร. ตอนนี้ยอดยังไม่นิ่งเท่าไรหากนิ่งจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง  ยอดรายรับ
ประมาณ  130,000  บาท  ยอดรายจ่าย  94,810  บาท  กำไรประมาณ 
30,000  กว่าบาท 

 
 

ผู้ใหญ่สุชิน  เรืองศรี -  ฝากกองช่างถนนแต่ละสายไม่มีท่อจะลำบากในภายหลัง หรือจะให้ชาวบ้านใส่เอง 
ส่วน ประปาหมู่บ้านน้ำไม่พอใช้ วัวควาย อดน้ำปลายสายน้ำไม่พอ 

 
 

ผู้ใหญ่สุภาภรณ์  เพ็งพี -  ฝากเรื่องน้ำท่วม หมู่ 1 น้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากถมที่ดินทำให้น้ำไม่มีทางระบาย 
และประปาหมูบ่้าน บางวันก็เป็นตะกอนสีดำ 

 
 

นายประภาส สุขอ้น (ส.อบต.) -  ขอให้แจ้ง อบจ.สุโขทัย ดำเนินการซ่อมแซมไฟรายทางด้วยครับเสียหลายดวง 
 
 

นายสัญญา  น้อยผล -  เรื่องภัยแล้ง ตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว จะมีปัญหาไฟไหม้ทั้งกลางวันและ 
นายก อบต.วังลึก กลางคืนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือคนล้วน ๆ อบต.ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการ

ดับไฟ 
-  เรื่องประปา  ประปาแต่ละหมู่บ้านมีกรรมการดูแลอยูแ่ล้วและมงีบประมาณ
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกัน  หมู่ 7 น้ำไม่พอก็
แจ้งมาท่ี อบต. ส่วนเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5  มีข้ันตอนกระบวนการต้องขอ
อนุญาตเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมทำทุกหมู่ ส่วนหมู่ 6 หมู่ 8 ทีมงานประปาเขา
เข้มแข็ง  และสามารถขอรถน้ำ อบต. ทำการล้างเป่าได้ ขอให้ประปาจัดประชุมผู้ใช้
น้ำบ้าง ได้รับฟังปัญหาของประปา ถ้าไม่ประชุมก็ไม่รู้ กรรมการต้องช่วยกันดูแล 
- งบอุทกภัยของอำเภอ ป.ใหม่แจ้งมาว่าได้งบประมาณ 2 ล้าน แต่จะขอรูปภาพ
จากช่าง 
- ตอนนี้ อบต.ดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง เริ่มดำเนินการแล้ว ฝาก
สมาชิกทุกหมู่ช่วยดูด้วยถ้าไม่ดีแจ้ง อบต.ได้เลย จะได้ช่วยกันแก้ไข 
- โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2566  ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
และฝากสมาชิกสำรวจรายชื่อผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมงานด้วย 
- ส่วนเรื่องไฟรายทางของ อบจ.ได้แจ้งไปแล้วอยู่ระหว่างการจัดซ้ืองบประมาณ 
300,000 บาท จะดำเนินการเปลี่ยนโคมเลย 

 
 



 ๕ 
 

ประธานสภา ฯ  -  มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืน  ๆ  อีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ     และผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืน  ๆ  อีกวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านที่
มาร่วมประชุมสภา ฯ  และขอขอบคุณผู้รว่มรับฟังการประชุมสภา ฯ  ในวันนี้ทุก
ท่าน  ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุม        เวลา     11.15     น. 
 

(ลงชื่อ)                                          ผู้บันทึก 

         ( นางปาลิณีย์   ชัยพิริยดำรงค์ ) 

                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  ครั้งนี้  เม่ือวันที่ ........10  เมษายน  2566.....เห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)                                      (ลงชื่อ)                                    (ลงชื่อ)         

           ( นายนกเล็ก  พรมสุข )      ( นายประภาส  สุขอ้น )        ( นางสงคราม  ทั่งโต ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม    เลขา/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

สภา อบต.วังลึก  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมัยวิสามัญ  ที่  1 / 2566  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
 ในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ .....2 / 2565....  ครั้งท่ี ....1...  เมื่อวันที ่........................................ 

 

 

 

   (ลงชื่อ)                                      ผู้รับรอง 
                           (  นายศรีชัง   มาชู  ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 


